

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14 /TB-UBND

*Phú Thọ, ngày 04 tháng 3 năm 2016*

### **THÔNG BÁO**

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu  
tại buổi kiểm tra, làm việc với UBND huyện Đoan Hùng liên quan đến  
việc sạt lở bờ sông Chảy theo phản ánh của cơ quan truyền thông.**

Ngày 02 tháng 3 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu kiểm tra tại thực địa hai bên bờ sông Chảy, địa bàn huyện Đoan Hùng liên quan đến phản ánh của một số cơ quan báo chí, đài truyền hình về việc sạt, lở một số điểm hai bên bờ sông. Tham dự buổi kiểm tra có Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Đoan Hùng.

Sau khi kiểm tra, nghe lãnh đạo UBND huyện Đoan Hùng báo cáo và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp về nguyên nhân, đánh giá mức độ sạt lở: Hai bên bờ sông Chảy có một số điểm bị sạt lở, chủ yếu trên địa bàn xã Phong Phú và xã Phương Trung, nguyên nhân chủ yếu do mưa lũ, sự thay đổi dòng chảy tự nhiên, do kết cấu nền đất hai bên bờ yếu và việc điều tiết nước của nhà máy thủy điện thất thường, bên cạnh đó có nguyên nhân do hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông Chảy.

Để xử lý và khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

#### **1. Yêu cầu UBND huyện Đoan Hùng:**

- Kiểm tra, cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở, khu vực có nguy cơ sạt lở cao dọc hai bên bờ sông Chảy để nhân dân biết, tránh xa khu vực nguy hiểm;

- Thường xuyên kiểm tra, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản theo thẩm quyền; chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoáng sản cho cán bộ, nhân dân địa phương; vận động người dân không tự ý khai thác cát, sỏi lòng sông Chảy. Chủ động tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi để kịp thời kiểm tra xử lý.

#### **2. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường:**

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đoan Hùng kiểm tra, rà soát các khu vực đang cấp phép cho các doanh nghiệp khai thác cát, sỏi yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng khai thác tại khu vực sạt lở, có nguy cơ sạt lở; chỉnh bản đồ khai thác các khu vực trên ra khỏi giấy phép; không cấp giấy phép khai thác vào khu vực sạt lở, khu vực có nguy cơ sạt lở cao;

- Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, xem xét, xử lý thông tin phản ánh của một số cơ quan báo chí, đài truyền hình về hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông Chảy trên địa bàn huyện Đoan Hùng; báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh các

---

biện pháp xử lý, chấn chỉnh theo quy định; có văn bản thông tin, trao đổi với các cơ quan đã đưa tin.

Vậy, thông báo để các cơ quan, đơn vị biết thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Thieu Vinh**